



ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๒๕๕

ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วม โครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2023 มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๑๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@vec.mail.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ฝบ.เลขที่ 3830  
วันที่ 16 พ.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2023

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ
  2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ริเริ่มโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม ในระดับสากล ที่มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมแล้วกว่า 2 ล้านคน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และใช้ความรู้ความสามารถในการต่อยอด "แนวคิด" ให้กลายเป็น "นวัตกรรม" ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง

ในปี 2566 นี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มุ่งขยายผลความสำเร็จ จัดการประกวด Samsung Solve for Tomorrow 2023 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ MAKE YOUR IMPACT! "คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้อยั่งยืน" โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงทีมกันสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับกรอบด้าน Design Thinking และ Business Model and Entrepreneurship พร้อมรับประกาศนียบัตรฯ ทุกทีมสมัคร ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุน และโอกาสพัฒนาโครงงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีมที่ชนะการประกวดจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้รับทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์ Samsung มูลค่ารางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2566

โครงการฯ เชื่อว่าการประกวด Samsung Solve for Tomorrow 2023 นี้ จะช่วยหนุนเสริมเยาวชนไทยให้มีทัศนคติที่พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และมีทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับตลาดงานและการใช้ชีวิตในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปยังโรงเรียนในสังกัดของท่าน โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ [www.solvefortomorrow.in.th](http://www.solvefortomorrow.in.th) กำหนดเปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2566 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปารมี ทองเจริญ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

มอบหมายให้รับผิดชอบ  
พื้นที่  
วันที่ 16 พ.ค. 66